



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739763 โทรสาร 2739408

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สืบเนื่องจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์) ได้ออกคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 59/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2542 เพื่อติดตามผลความคืบหน้าของโครงการสำคัญต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบเป็นระยะ ๆ นั้น

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ โฆษกกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2542 ปลัดกระทรวงการคลัง (นายสุภชัย พิเศษฐวานิช) ในฐานะประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้เรียกประชุมคณะกรรมการครั้งแรกขึ้นเพื่อหารือและกำหนดกรอบของงานที่ควรต้องมีการติดตามผลการดำเนินงาน โดยได้มีนโยบายแบ่งกรอบการติดตามผลการดำเนินงานเป็น 5 ด้าน และให้แต่ละด้านมีคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดดังนี้

1. คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านฟื้นฟูเศรษฐกิจ  
คณะอนุกรรมการชุดนี้มี นายวีระชัย ตันติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน โดยมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามกรอบการติดตามมาตรการเศรษฐกิจระยะปานกลาง และความคืบหน้าของโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางการเกษตรและช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

2. คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาสังคม  
คณะอนุกรรมการชุดนี้มี นายวิสิทธิ์ ศรีสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน มีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้โครงการลงทุนเพื่อสังคม รวมถึงเงินกู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และโครงการปรับปรุงระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ

3. คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน  
คณะอนุกรรมการชุดนี้มี นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง เป็นประธาน มีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างภาคการเงินโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการปรับโครงสร้างทางการเงิน (FRAC) และการดำเนินงานภายใต้มาตรการฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินตามที่ได้ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2541 รวมถึงการปรับโครงสร้างและการประนอมหนี้

คณะอนุกรรมการชุดนี้มี นางพันธุ์ทิพย์ สุรทินท์ ที่ปรึกษาด้านการแปรรูป และประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เป็นประธาน มีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าและอุปสรรคในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

5. คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินกู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการแต่ละชุดได้รับการแต่งตั้งแล้ว และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไป

นอกจากนี้แล้ว ในส่วนของคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานฯ จะทำหน้าที่พิจารณารายงานจากคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 5 กลุ่ม และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ บบต. ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แล้วรายงานผลให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

---

*Posted 26 Mar 1999*